



ที่ อต ๐๐๒๓.๑๐/ว ๒๐๒

ที่ว่าการอำเภอท่าปลา

ถนนเทศบาล ๔-๑ อต ๕๓๑๕๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย กลยุทธ์ในการปฏิบัติราชการของ อปท. เกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การดำเนินการทางพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น หลักเกณฑ์การหาเสียงเลือกตั้ง ๑๘๐ วัน /การใช้จ่ายงบประมาณ ๙๐ วัน ก่อนครบวาระ”

เรียน นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๒๓.๑/ว ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ ๑๐ นโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับในระยะเวลาไม่นานนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ก็จะครบวาระ ๔ ปี (เทศบาล ครบวาระ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘/อบต.ครบวาระ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘) และทาง กกต. ก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งในระยะเวลาก่อนการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องพึงระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของ อปท. ที่ส่อไปในทางหาเสียง ซึ่งจะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ประกอบกับ กกต. ได้มีการออกระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการหาเสียงเลือกตั้งไว้อย่างเคร่งครัด จึงจำเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษาถึงข้อปฏิบัติ ข้อห้าม ให้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญ ดร.ชีพ เลื่อนลอย อ.สุวิชา เพ็งไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น และ นายเทียนชัย วงศ์ษา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ มาบรรยายให้ความรู้ โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มตามระเบียบ

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบเพื่อพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิริภา ถาค่า)

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๕๕๕๙-๙๕๕๑

E-mail : ThongtinThaPla@gmail.com

ปลัดอำเภอ(จท.ปท.ชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน
นายอำเภอท่าปลา



ที่ว่าการอำเภอสัตตพล
 เลขที่รับ 287
 วันที่ 16 ม. ๐๖๔
 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
 ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

ที่ อต ๐๐๒๓.๑/๒๕๖๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย กลยุทธ์ในการปฏิบัติราชการของ อปท. เกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การดำเนินการทางพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น หลักเกณฑ์การหาเสียงเลือกตั้ง ๑๘๐ วัน/การใช้จ่ายงบประมาณ ๙๐ วัน ก่อนครบวาระ”

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตต์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตต์
 สิ่งที่มาด้วย สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ อว ๐๖๔๓.๐๗/ มส.๐๑๐
 ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ ๑๐ นโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับในระยะเวลาไม่นานนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ก็จะครบวาระ ๔ ปี (เทศบาล ครบวาระ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ / อบต.ครบวาระ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘) และทาง กกต. ก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งในระยะเวลาก่อนการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นจักต้องพึงระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของ อปท. ที่สื่อไปในทางหาเสียง ซึ่งจะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ประกอบกับ กกต. ได้มีการออกระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการหาเสียงเลือกตั้งไว้อย่างเคร่งครัด จึงจำเป็นต้องให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่เกี่ยวข้องจักต้องศึกษาถึงข้อปฏิบัติ/ข้อห้าม ให้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุดรดิตต์ ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญ ดร.ชีพ เลื่อนลอย/อ.สุวิชา เพ็งไพบุลย์ ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น และ นายเทียนชัย วงศ์ษา ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตต์ มาบรรยายให้ความรู้ โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มตามระเบียบ

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบเพื่อพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นายอำเภอท่าปลา
 - เพื่อโปรดพิจารณา
 - เห็นควรแจ้ง อปท. ในพื้นที่
 พิจารณาดำเนินการต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 โทร.๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘

(นางสาวนิตยา บัณฑิตย์ชาติ)
 รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตต์



๒๖ ม. ๐. ๒๕๖๘

(นางสาวจรรภา ฤคำ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

บรณ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตร

เตรียมพร้อม เลือกตั้งท้องถิ่น

VOTE✓

วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 68

ณ โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์

หัวข้อการบรรยาย

- แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย
- การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDG และทิศทางพัฒนาของจังหวัด
- กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานบริหาร/บรรทัดฐานของศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่อง การเงินประมาณ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของ อปท.
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
- หลักเกณฑ์การหาเสียงเลือกตั้ง 180 วัน / การใช้จ่ายงบประมาณ 90 วัน ก่อนครบวาระ

บรรยายโดย

- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์
- กิ่งกั้นจังหวัดอุดรดิตถ์ และคณะทำงาน สกจ.
- อ.สุวิงษา เพ็งไพบุลย์
ผ.กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
ราชการม.ส.



สิ่งของที่มอบให้ผู้อบรม

3,900



ติดต่อสอบถาม ☎ 084 - 0942511 080 - 2503527 📱 @bsru-training



ที่ อว ๐๖๔๓.๐๗ / มส.๐๑๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

เลขที่รับ 342

วันที่ 14 มี.ค. 2568

เวลา

ขพ. ขค. สส. กณ. กก. ขป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญบุรี

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย
กลยุทธ์ในการปฏิบัติราชการของ อบท. เกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การดำเนินการ
ทางพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น หลักเกณฑ์การหาเสียงเลือกตั้ง ๑๘๐ วัน /
การใช้จ่ายงบประมาณ ๙๐ วัน ก่อนครบวาระ"

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรม จำนวน ๑ ชุด (ดาวน์โหลดได้จากคิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือ)

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ ๑๐ นโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ อันเกี่ยวข้องกับ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับในระยะเวลาไม่นานนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น ก็จะครบวาระ ๔ ปี (เทศบาล ครบวาระ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ / อบต.ครบวาระ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)
และทาง กกต. ก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งในระยะเวลาก่อนการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นจักต้องพึงระมัดระวัง
เกี่ยวกับการใช้งบประมาณของ อบท.ที่ส่อไปในทางหาเสียง ซึ่งจะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ประกอบกับ
กกต. ได้มีการออกระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการหาเสียงเลือกตั้งไว้อย่างเคร่งครัด
จึงจำเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่เกี่ยวข้องจักต้องศึกษาถึงข้อปฏิบัติ/
ข้อห้าม ให้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุดรธานี ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญ ดร. ชีพ เลื่อนลอย /
อ.สุวิชา เฟิงไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น และ นายเทียนชัย วงศ์ษา ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
มาบรรยายให้ความรู้ โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้
เต็มตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์โปรดประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
ทราบเพื่อพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



หนังสือโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วณะบวรเดชณ์)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฝ่ายฝึกอบรม

โทรศัพท์ ๐๘๔ - ๐๙๔๒๕๑๑ , ๐๘๐ - ๒๕๐๓๕๒๗



ที่ อว ๐๖๔๓.๐๗ / มส.๐๐๔

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย กลยุทธ์ในการปฏิบัติราชการของ อปท. เกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การดำเนินการทางพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น หลักเกณฑ์การหาเสียงเลือกตั้ง ๑๘๐ วัน / การใช้จ่ายงบประมาณ ๙๐ วัน ก่อนครบวาระ”

เรียน นายกองตรีปกครองส่วนท้องถิ่น / ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรม จำนวน ๑ ชุด (ดาวน์โหลดได้จากคิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือ)

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ ๑๐ นโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ อันเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับในระยะเวลาไม่นานนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ก็จะครบวาระ ๔ ปี (เทศบาล ครบวาระ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ / อบต.ครบวาระ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘) และทาง กกต. ก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งในระยะเวลาก่อนการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นจักต้องพึงระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของ อปท.ที่ส่อไปในทางหาเสียง ซึ่งจะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ประกอบกับ กกต. ได้มีการออกระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการหาเสียงเลือกตั้งไว้อย่างเคร่งครัด จึงจำเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่เกี่ยวข้องจักต้องศึกษาถึงข้อปฏิบัติ/ข้อห้าม ให้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ / ดร. ชีพ เลื่อนลอย / อ.สุวิษา เพ็งไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น และ นายเทียนชัย วงศ์ษา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ มาบรรยายให้ความรู้ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมในโครงการดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการและพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



หนังสือโครงการ



ส่งไปสมัคร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชะ)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฝ่ายฝึกอบรม

โทรศัพท์ ๐๘๔ - ๐๙๔๒๕๑๑ , ๐๘๐ - ๒๕๐๓๕๒๗

๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นจกต้องพึงระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของ อปท. ที่สื่อไปในทางหาเสียงในช่วงก่อนครบวาระอย่างไร ซึ่งจะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

๒.๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ว่านโยบายแบบไหนที่ควรใช้ในการหาเสียง และเทคนิคในการชี้แจงกรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

๒.๖ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบแนวทางการเตรียมตัวที่ดีของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นสำหรับการเลือกตั้งอันใกล้จะถึงนี้

๓. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

- ๓.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา เลขานุการ ของผู้บริหารท้องถิ่น
- ๓.๒ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๓.๓ ปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง /ส่วน หัวหน้าฝ่าย
- ๓.๔ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นิติกร นักสังคมสงเคราะห์ วิศวกร ช่างโยธา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคลัง นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยช่าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาศา
- ๓.๕ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
- ๓.๖ บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมอบรม

๔. ระยะเวลา / สถานที่จัดอบรม

ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

๕. รูปแบบการจัดอบรม

เป็นการบรรยายให้ความรู้ ชักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่บรรยายและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. วิทยากรในการฝึกอบรม

วันแรก ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (บรรยายพิเศษ)

๒. ดร. ชีพ เลื่อนลอย นักวิชาการ

๓. นาย เทียนชัย วงศ์ษา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่สอง อาจารย์สุวิชา เพ็งไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๘. การรับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม กรุณากรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทาง ไลน์ (ID line) : @bsru-training หรือทาง E-mail : bansomdej.training@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข ๐๘๔ - ๐๙๔๒๕๑๑ และ ๐๘๐ - ๒๕๐๓๕๒๗ ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๙. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)

ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือคู่มือ กระเป๋า อาหารกลางวันอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ

สำหรับค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม

กำหนดการ โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย กลยุทธ์ในการปฏิบัติราชการของ อปท. เกี่ยวกับเรื่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การดำเนินการทางพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน
เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น หลักเกณฑ์การหาเสียงเลือกตั้ง ๑๘๐ วัน / การใช้จ่ายงบประมาณ ๙๐ วัน ก่อนครบวาระ”

วันที่หนึ่ง

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. รายงานตัวลงทะเบียน / รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม

วันที่สอง

- ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ พร้อมบรรยายพิเศษ
เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย / ทิศทางการพัฒนาจังหวัด
- ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable
Development Goals) และทิศทางการพัฒนาของจังหวัด (โดย ดร. ชีพ เลื่อนลอย)
- ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กลยุทธ์ในการปฏิบัติราชการ/บรรทัดฐานของศาลปกครอง เกี่ยวกับเรื่อง การงบประมาณ การพัสดุ
และการเบิกจ่ายเงิน ของ อปท. (โดย นายเทียนชัย วงศ์ษา ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ และคณะทำงาน
จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์)

วันที่สาม

*บรรยายโดย..อาจารย์สุวิชา เพ็งไพบุลย์ ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น*

- ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. **ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น**
- การให้ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตรา ๓๔
 - **ข้อพึงระวัง !** เกี่ยวกับการใช้งบประมาณของ อปท. ที่ส่อไปในทางหาเสียงในช่วงก่อนครบวาระ
ซึ่งจะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย / ตัวอย่างที่เข้าข่ายว่ามีขอบ
 - การกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่น ทำบุญกฐิน ทำบุญผ้าป่า เงินทำบุญงานศพ ฯลฯ
 - การชิงลาออกก่อนครบวาระเพื่อความได้เปรียบของผู้บริหารท้องถิ่น มีผลต่อการเลือกตั้งอย่างไร
 - การลาออกของผู้บริหารท้องถิ่นในห้วงเวลา ๑๘๐ วัน ก่อนการเลือกตั้ง มีผลในทางกฎหมายอย่างไร
 - การใช้จ่ายงบประมาณในช่วง ๙๐ วัน ก่อนครบวาระ
- นโยบายแบบไหนที่ควรใช้ในการหาเสียง**
- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหาเสียง ข้อปฏิบัติ / ข้อห้าม
 - เทคนิคในการกำหนดนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น
 - ตัวอย่าง : นโยบายหาเสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่น
 - **ข้อพึงระวัง !** เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น
- เทคนิคการชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง**
- ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
 - แนวทางการให้ปากคำและแสดงเอกสารหลักฐานประกอบคำให้การ
 - เทคนิคการชี้แจง จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร “การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย กลยุทธ์ในการปฏิบัติราชการของ อปท. เกี่ยวกับเรื่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การดำเนินการทางพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน
เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น หลักเกณฑ์การหาเสียงเลือกตั้ง ๑๘๐ วัน / การใช้จ่ายงบประมาณ ๙๐ วัน ก่อนครบวาระ”
(ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร. ๐๘๙ - ๕๖๑๖๓๓๙)

สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ..... ตำบล.....

อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร)

๑. ชื่อ..... ตำแหน่ง..... โทรศัพท์มือถือ.....

๒. ชื่อ..... ตำแหน่ง..... โทรศัพท์มือถือ.....

๓. ชื่อ..... ตำแหน่ง..... โทรศัพท์มือถือ.....

๔. ชื่อ..... ตำแหน่ง..... โทรศัพท์มือถือ.....

๕. ชื่อ..... ตำแหน่ง..... โทรศัพท์มือถือ.....

๖. ชื่อ..... ตำแหน่ง..... โทรศัพท์มือถือ.....

๗. ชื่อ..... ตำแหน่ง..... โทรศัพท์มือถือ.....

๘. ชื่อ..... ตำแหน่ง..... โทรศัพท์มือถือ.....

อาหารทั่วไป.....ท่าน อาหารมุสลิม.....ท่าน



ลงชื่อผู้แจ้งรายชื่อ

(.....)

โทร.

การชำระค่าลงทะเบียน

*** ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรม นำเงินสดมาชำระในวันลงทะเบียน หรือโอนจ่ายหน้างาน ณ สถานที่อบรม (ไม่รับเป็นเช็ค)

กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทาง ไอดีไลน์ (ID line) : @bsru-training หรือทาง E-mail : bansomdej.training@gmail.com

พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข ๐๘๔ - ๐๙๕๒๕๑๑ และ ๐๘๐ - ๒๕๐๓๕๒๗

** ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะต้องได้รับการยืนยันการจ้ดอบรมจากทางมหาวิทยาลัยฯ ก่อนทำการจองโรงแรมและตั๋วเดินทาง **